



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน  
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)  
ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์  
ชำนาญการ) ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยกำหนดให้  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไปเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่จันทร์ที่  
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์  
ชำนาญการ) ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวเข้ารับ	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๑	นางสาวมาติกา เต็มผาติ

๒. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ  
การคัดเลือกทางเว็บไซต์ <https://www.m-society.go.th> หัวข้อ “ข่าวบุคลากร” และเว็บไซต์ <http://hnm.m-society.go.th>  
หัวข้อ “ข่าวบุคลากร” เมื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนำไปรับรองด้านสุขภาพจิต จากหน่วยงาน  
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน และเอกสารแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ไว้ในประกาศรับสมัครฯ มาแสดงว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้จะต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนฯ